



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสราธิวาส
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสราธิวาส

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสราธิวาส ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสราธิวาส โดยดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสราธิวาส ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสราธิวาส โดยการประเมินข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนางาน/การแก้ปัญหางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสราธิวาส เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสราธิวาส ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว และจัดทำบันทึกตกลงจ้าง ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสราธิวาส เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันจัดทำบันทึกตกลงจ้าง ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวผู้สอบ
๒. ประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา ฉบับจริงพร้อมสำเนา อย่างละ ๓ ฉบับ
๓. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ
๔. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ
๕. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำนวน ๓ ฉบับ
๖. สำเนาหลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล อย่างละ ๓ ฉบับ

กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด จะหมดสิทธิ์ได้รับการทำบันทึกตกลงจ้าง และหากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะไม่พิจารณาทำบันทึกตกลงจ้าง หรือยกเลิกการจ้างจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นางสาวกวิรินทร์ จาริยกันทะวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสราธิวาส

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายมณฑล ศรีสุวรรณ	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว
			ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
			เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี

